

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS ÁI MỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020



Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Phường Ngọc Lâm, ngày 25 tháng 8 năm 2017, tại phòng Chuyên đề, chi bộ trường THCS Ái Mộ đã tiến hành tổ chức Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đến dự Đại hội có đồng chí: Trần Đại Khánh - Đảng ủy viên Đảng bộ phường Ngọc Lâm, Đ/c Nguyễn Ngọc Thành - Đảng ủy viên phường Ngọc Lâm và Bác Trần Minh Phú – Trưởng ban Đại diện HCM học sinh nhà trường cùng 27 đồng chí Đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị trong Chi bộ nhà trường.

Đoàn đại biểu học sinh của nhà trường đã thay mặt toàn thể học sinh đến chào mừng và tặng lẵng hoa tươi thắm: Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Bích Liên – Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ trường THCS Ái Mộ đã thực hiện xuất sắc nghị quyết đề ra, triển khai thành công, có hiệu quả các hoạt động. Chi bộ đã chỉ đạo tốt và lấy mục tiêu “Quản lý tốt, dạy tốt, học tốt” là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bên cạnh đó Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng toàn diện. Đặc biệt, trong năm học 2016 - 2017 là năm đầu tiên nhà trường thực hiện mô hình trường học điện tử, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã luôn đi đầu “làm gương” thể hiện vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, dạy học trong nhà trường. Chính vì vậy, chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi của nhà trường được xếp loại xuất sắc, đứng trong top đầu của quận Long

Biên và thành phố. Chi bộ Đảng được nhận giấy khen Chi bộ trong sạch, tiêu biểu của quận Long Biên. Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã xây dựng các giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo; báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, các giải pháp khắc phục, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tham mưu về chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Với tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc các đồng chí Đảng viên đã tham luận, đóng góp ý kiến, góp ý để hoàn thiện Nghị quyết của Chi bộ.

Đại hội đã lắng nghe đồng chí Trần Thị Ngọc Yến – Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày tham luận với chủ đề: Công tác chỉ đạo Khai thác hiệu quả mô hình trường học điện tử và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành dạy và học trong nhà trường nhằm đáp ứng đổi mới toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện chỉ thị 05-CT/TU của Bộ chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được chi bộ chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và việc làm của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong trường. Đồng chí Vũ Thị Hương đã tham luận với nội dung Cán bộ, Đảng viên với phong trào “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy tinh thần trách nhiệm và “làm gương” với giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua hình thức sinh hoạt CLB “Môn học em yêu thích” đã được đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyền trình bày trước đại hội.

Đại hội đã lắng nghe tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung về nội dung Công tác phát triển Đảng viên mới trong nhà trường - thực tiễn và giải pháp.

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã giới thiệu và lựa chọn những Đảng viên xuất sắc vào Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Ngô Thị Nga – Bí thư chi bộ
2. Đồng chí Ngô Thị Bích Liên – Phó bí thư chi bộ
3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung- Chi ủy viên

4. Đồng chí Lê Thị Loan – Chi ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyên- Chi ủy viên

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, khoa học, Đại hội Chi bộ trường THCS Ái Mộ đã thành công tốt đẹp. Đại hội chi bộ trường THCS Ái Mộ là Đại hội nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng tập trung phát triển sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng phường Ngọc Lâm giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Với tinh thần triệt để tuân thủ quy chế làm việc của đại hội, và chủ đề của đại hội đề ra, chúng ta tin tưởng rằng đại hội chi bộ trường THCS Ái Mộ sẽ làm tròn trách nhiệm quan trọng của mình.

Người viết: Phạm Thùy Dương







